

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013*

**Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Tử Biên Hòa**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Điện Tử Biên Hòa (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 28 tháng 02 năm 2014, từ trang 05 đến trang 22, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Khoản đầu tư chứng khoán dài hạn của Công ty được trình bày trong báo cáo tài chính với giá trị 29.621.270.000 VND là khoản đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương tương ứng với 1.498.680 cổ phiếu (giá đầu tư bình quân mỗi cổ phiếu là 19.765 đồng), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường tại ngày 31/12/2013 và trong giai đoạn sau ngày 31/12/2013 đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán thấp hơn nhiều so với giá đầu tư bình quân mỗi cổ phiếu và thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã không thực hiện lập dự phòng giảm giá đối với các khoản đầu tư chứng khoán này theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nếu khoản đầu tư chứng khoán trên được lập dự phòng thì khoản mục chi phí tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay sẽ tăng thêm, đồng thời giá trị thuần của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 sẽ giảm đi đáng kể với giá trị tương ứng.

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Điện Tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Chi Nhánh Công ty TNHH kiểm toán KSi Việt Nam****Phó Giám đốc****Kiểm toán viên****NGUYỄN VĂN HẬU**Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 1340-2013-046-1**NGUYỄN HOÀNG NGUYỄN**Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 0704-2013-046-1